

การปรับปรุงบำรุงดินในแปลงเกษตรผสมผสาน

อาชีพการทำเกษตร มีหน้าที่หลักคือ การผลิตอาหารทั้งพืชและสัตว์ สิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือคุณภาพของผลผลิต รวมถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมรอบด้านอีกด้วย นายบุญชัย เลาว่าง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กล่าวหลังลงพื้นที่ของ นายภาสกร เขียวขจี เกษตรกรเจ้าของบ้านไร่เขียวขจีภาสกรฟาร์ม ว่าการที่เกษตรกรทำเกษตรแบบผสมผสาน ผลที่ได้คือผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารเคมี ซึ่งปัจจุบันมักพบ



นายภาสกร เขียวขจี เกษตรกรเจ้าของบ้านไร่เขียวขจีภาสกรฟาร์ม กล่าวว่า จากห้องนายกร่องเก่าสู่การทำเกษตรผสมผสานครบวงจรบนพื้นที่กว่า 120 ไร่ ระยะเวลากว่า 10 ปี ประสบความสำเร็จในอาชีพ

Thailand) ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากลคือ EU, USDA, JAS ผลผลิตที่ได้มีการตลาดรองรับจากทางโรงพยาบาลและห้างแม็คโคร และผลผลิตยังเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนรักสุขภาพอีกด้วย บ้านไร่เขียวขจีภาสกรฟาร์ม ยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ มีผู้คนที่มีความสนใจมาศึกษาเกี่ยวกับแปลงเกษตรอินทรีย์ และถ่ายทอดองค์ความรู้แปลงเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินตราด ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินให้เกษตรกร ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก รอบขอบบ่อ ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ พด.ต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เครือข่ายเกษตรกรนำความรู้และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองอีกด้วย

ปัญหาสารเคมีตกค้างในตัวของผู้บริโภค และมักจะพบเห็นสารเคมีตกค้างเฉพาะเกษตรกรที่ใช้สารเคมี ซึ่งสารเคมีตกค้างในร่างกาย ส่งผลต่อสุขภาพ เป็นอีกสาเหตุหนึ่งในการเกิดโรคต่าง ๆ ที่จะตามมาภายหลัง



สถานีพัฒนาที่ดินตราด จึงอยากรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน ร่วมกับการปรับปรุงบำรุงดิน ใช้สารชีวภัณฑ์ และเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้มาส่งเสริมเกษตรกรในการทำเกษตรผสมผสาน พร้อมทั้งมีกล้าหญ้าแฝกสำหรับแจกจ่ายให้กับเกษตรกร เพื่อลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน จะเห็นได้จากพื้นที่ของ นายภาสกร ที่สามารถปลูก



พืชแบบผสมผสานได้อย่างหลากหลาย มีการจัดวางพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปลูกผักแบบอินทรีย์ที่สามารถสร้างฐานลูกค้าได้อย่างเป็นวงกว้าง มีผลตอบรับที่ดีจากกลุ่มคนรักสุขภาพ

เกษตรผสมผสาน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตมาเป็นการทำไร่นาสวนผสม เพราะมีการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี พร้อมทั้งยังได้รับรองมาตรฐาน (Organic

จะเห็นได้ว่า นายภาสกร เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรต้นแบบ ที่นอกจากจะประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรแล้ว ยังสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรรายอื่น อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกร หันกลับมาทำเกษตรอินทรีย์ไร่นาสวนผสม ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิตที่สามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ตลอดจนสร้างรายได้รายปี ที่ส่งผลให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม.